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CYLLIDEB DRAFFT 2023-24  
 
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau eu bod yn cael cyfle i ystyried yr eitemau hynny yn y 
Cynllun Corfforaethol Drafft a'r Cynigion Cyllidebol Drafft sy'n dod o fewn 
cyfrifoldebau'r Pwyllgor, cyn iddynt gael eu hystyried gan y Cabinet a'r Cyngor. 
  
Rhoddodd y Cadeirydd wybod i'r Aelodau y byddent yn derbyn briff gan y Trosolwg 
Corfforaethol o Gynigion Cyllideb drafft. Byddai cynigion y Gyllideb a rhannau 
perthnasol o'r Cynllun Corfforaethol yn cael eu hystyried mewn tair rhan: 
Gwasanaethau Plant sy'n berthnasol i bortffolio'r Cynghorydd Lister; Addysg, sy'n 
berthnasol i bortffolio'r Cynghorydd Merry; a Chefnogi Pobl Ifanc, sy'n berthnasol i 
bortffolio'r Cynghorydd Bradbury. 
  
Trosolwg Corfforaethol: 
  
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau;  Ian 
Allwood, Pennaeth Cyllid, Adnoddau; a Tom Crocker-Wilton ac Eifion Austin, 
Swyddogion Cyllid i'r cyfarfod. 
  
Gwnaeth y Cynghorydd Weaver ddatganiad lle rhoddodd drosolwg o'r Cynllun 
Corfforaethol a'r Cynigion Cyllidebol.  
  



Rhoddodd Ian Allwood gyflwyniad, a oedd yn cynnwys manylion yr arbedion a'r 
mesurau ariannol eraill sydd eu hangen i fodloni'r diffyg disgwyliedig yn refeniw y 
Cyngor ac effaith chwyddiant ar wariant y Cyngor. 
  
Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn cwestiynau ac i wneud sylwadau; mae’r drafodaeth 
wedi’i chrynhoi fel a ganlyn: 
  
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau am y camau sy'n cael eu cymryd i leihau gorwariant ar 
wasanaethau. Mae gwariant wedi cael ei fonitro o bryd i'w gilydd drwy'r flwyddyn ac 
roedd y gorwariant a ragwelir ym mis 9 bron i hanner hynny ym mis 6, gyda disgwyl 
safbwynt cytbwys ar ddiwedd y flwyddyn. Mae costau wedi cynyddu'n sylweddol 
mewn nifer o feysydd gwasanaeth ac oherwydd y galw cynyddol mewn meysydd fel 
Gwasanaethau Plant a thrafnidiaeth ysgol, ac mae'r gronfa wrth gefn Covid gwerth 
£10 miliwn wedi cael ei defnyddio i gwrdd ag ardaloedd o orwariant.  
  
Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth am y setliad ar gyfer addysg ac a fyddai'n 
ddigonol. Dywedodd swyddogion fod y setliad cyffredinol ar gyfer ysgolion wedi 
cynyddu 9.3% ac y byddai'r dyraniadau i ysgolion unigol yn cael eu penderfynu ar 
sail fformiwla. Dim ond 5 ysgol sydd mewn diffyg sy'n llai na'r Awdurdodau Lleol 
eraill. Rhoddwyd cyfraniad ychwanegol o £2.5 miliwn i gefnogi ysgolion ym mis 9, 
ond bydd yn rhaid i arian ar gyfer dyfarniad cyflog athrawon ddod allan o'r arian a 
ddyrannir. 
  
Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd bod lefel y risg yn y setliad Gwasanaethau Plant 
yn hylaw. Dywedodd swyddogion fod £8.12 miliwn yn cael ei ddyrannu i'r 
Gwasanaethau Plant i ddelio â'r galw cynyddol, yn ogystal â chronfeydd wrth gefn, ac 
mae hyn yn darparu rhywfaint o wytnwch ariannol. Rhoddwyd sicrwydd i'r Aelodau 
bod cynigion y gyllideb yn gadarn ac yn gyflawnadwy. 
  
Trafododd yr Aelodau y dirwyn i ben gwerth £41 miliwn o grantiau a'r ffaith nad yw 
£32 miliwn o grantiau wedi'u cadarnhau eto. Dywedodd swyddogion fod rhai o'r 
grantiau bellach yn mynd yn uniongyrchol yn hytrach na chael eu trosglwyddo. Mae 
grantiau bob amser yn her, mae rhai cyfarwyddiaethau hefyd yn dibynnu'n drwm 
iawn arnynt; Mae cynllunio hefyd yn cael ei wneud yn anodd oherwydd bod 
Llywodraeth Cymru i beidio â darparu gwybodaeth arall am tua 12 mis i ddod. 
  
Trafododd yr Aelodau yr ymgynghoriad a nifer yr ymatebion a ddarparwyd; tra'n isel 
wrth ystyried y boblogaeth roedd yn ymateb uchel ar gyfer ymgynghoriadau cyllideb 
Caerdydd.  Mae bob amser yn her.  Mae'n cael ei phwysoli i adlewyrchu poblogaeth 
y ddinas.  Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor mai dim ond un elfen o'r ymgynghoriad 
ydoedd ac er y byddai'n well i bawb gwblhau'r arolwg, mae'n gyfradd perfformiad ac 
ymateb dda ar gyfer y math hwn o ymgynghoriad. Esboniwyd y rheswm y tu ôl i'r 
ymgynghoriad a gynhaliwyd pan gafodd ei egluro i'r Aelodau.  Fel arfer byddai'r 
ymgynghoriad yn rhedeg drwy fis Tachwedd a Rhagfyr, fodd bynnag, gan na 
ddarparwyd ffigurau setliad dros dro y gyllideb gan Lywodraeth Cymru tan ddiwedd 
mis Rhagfyr roedd yr ymgynghoriad yn rhedeg o 23 Rhagfyr, cyn gynted ag y bo 
modd, tan ddiwedd mis Ionawr, ond gyda rhagor o gyfathrebu'n cael eu rhyddhau 
ddechrau mis Ionawr.  Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau bod pob cyngor ledled Cymru 
yn derbyn y ffigurau setliad cyllideb dros dro ar yr un pryd.  Cafodd rhyddhau'r ffigwr 
ei ohirio yn 2019 oherwydd yr etholiad cyffredinol ac fe achosodd Covid oedi hefyd.  
Mae'n rhaid iddo hefyd adlewyrchu cyhoeddiadau ariannol gan San Steffan. 
  



Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch faint o arian a ddelir mewn cronfeydd 
wrth gefn heb eu neilltuo a dywedwyd wrthynt ei fod oddeutu £14.1m. 
  
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau y byddai gwybodaeth mewn perthynas â'r 5 ysgol 
mewn diffyg yn cael ei darparu yn ysgrifenedig i'r Pwyllgor. 
  
Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth mewn perthynas ag ailbrisio treth y Cyngor a 
chawsant wybod bod ymgynghoriad rhagarweiniol wedi bod gydag awdurdodau lleol, 
bydd yn cael ei fonitro'n agos gan y bydd effaith unrhyw newid mewn bandiau prisio 
yn cael effaith uniongyrchol o ran cyllid gan Lywodraeth Cymru. 
  
Trafododd yr aelodau lefel y cynnydd yn nhreth y cyngor ledled Cymru; bydd 3.95% o 
Gaerdydd ar ben isaf y cynnydd ledled Cymru.  Mae Bro Morgannwg wedi cyhoeddi 
4.9%, Casnewydd yn agosach at 8% ond mae RhCT yn is ar 3.5%, mae Torfaen 
hefyd yn is. 
  
Holodd yr Aelodau ariannu swyddi'r Swyddogion Ieuenctid eleni ac a fydd angen dod 
o hyd i ffynonellau eraill o gyllid oherwydd y gostyngiad yn y cyllid eleni i gwmpasu'r 
swyddi hynny.  Dywedodd yr Aelod Cabinet nad yw cyllid wedi'i dynnu'n ôl, dim ond 
ar sail un tro y caiff defnyddio'r mecanwaith gwydnwch ariannol ei ddyfarnu erioed; Y 
llynedd roedd cynnydd yn y gyllideb sylfaenol ar gyfer gwasanaethau ieuenctid 
hefyd.  Ni ellir dibynnu ar y MGA ar gyfer cynllunio hirdymor.  Fodd bynnag, gellir ei 
ddefnyddio i bontio bwlch mewn cyllid.  
  
Gwasanaethau Plant  
  
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Ashley Lister, yr Aelod Cabinet dros 
Wasanaethau Cymdeithasol a Phlant; Sarah McGill, y Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Pobl a Chymunedau a’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol; Deborah 
Driffield, y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant, i’r cyfarfod. 
  
Gwnaeth y Cynghorydd Lister ddatganiad, lle amlinellodd rai o gynigion y gyllideb ar 
gyfer y flwyddyn i ddod, gan gynghori mai'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 
Gwasanaethau Plant yw £89.9m sy'n adlewyrchu pwysau chwyddiant ac ail-alinio 
cyllideb ac sy'n cyfateb i dwf o tua 12.6% ar ôl rhai arbedion corfforaethol. 
  
Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn cwestiynau ac i wneud sylwadau; mae’r drafodaeth 
wedi’i chrynhoi fel a ganlyn: 
  
Gofynnodd yr Aelodau a yw'r targedau sydd wedi'u gosod yn realistig ac yn 
gyraeddadwy mewn perthynas â'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac a ddylent fod 
yn fwy uchelgeisiol.  Mae'r targedau newydd wedi'u gosod gan Fwrdd Cyfiawnder 
Ieuenctid Cymru a Lloegr; efallai y bydd angen mireinio rhai o'r geiriad.  
  
Cadarnhaodd yr Aelodau fod codiad y gyllideb yn £9.8m ac fe holwyd a fyddai'r arfer 
o osod plant dan 16 oed mewn lleoliadau gofal anghofrestredig a heb ei reoleiddio yn 
dod i ben, ar sail y cynnydd hwnnw.  Pwysleisiodd yr Aelod Cabinet bwysigrwydd 
sicrhau bod unrhyw lety y mae person iau yn cael ei leoli ynddo mor addas â phosib, 
weithiau mae hynny'n golygu nad yw'n gofrestredig ond nid yw'n golygu nad yw'n 
cael ei reoleiddio - mae lefel yr oruchwyliaeth yn y lleoliadau hynny yn uchel iawn.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr y bydd y cynnydd yn helpu i gynyddu llety mewnol, na ellir 
ei wneud yn gyflym gan fod yn rhaid eu haddasu a'u bod yn barod i gael eu cofrestru 



a bod yn rhaid dod â staff i mewn.  Mae pob awdurdod lleol yn cael anawsterau o ran 
dod yn Rheolwr ar gyfer darpariaeth eu Hawdurdod Lleol.   
  
Cyfeiriodd yr Aelodau at y ffigur cenedlaethol o faint o blant sy'n derbyn gofal gan yr 
awdurdod lleol ar hyn o bryd ac yn aros i gael eu mabwysiadu, a holwyd a fydd y 
gyllideb yn cael ei defnyddio i fynd i'r afael â'r mater o beidio â bod digon o rieni 
mabwysiadol yn mynd trwy'r system.  Dywedodd y Cyfarwyddwr fod Gwasanaeth 
Mabwysiadu Rhanbarthol, nid yw'n eistedd yng Nghaerdydd bellach ac nid yw'n 
ymwybodol o'r materion y cyfeirir atynt; fodd bynnag, y broblem mae'n debyg yw'r 
gefnogaeth sydd ar gael i'r teuluoedd hynny. Mae'r plant sy'n cael eu mabwysiadu ar 
hyn o bryd yn wahanol i'r rhai nifer o flynyddoedd yn ôl; Mae angen i fabwysiadwyr 
allu manteisio ar y therapïau a'r cymorth amrywiol i'r plant hynny ac iddyn nhw eu 
hunain. 
  
Cyfeiriwyd at y £1.28m mewn arbedion effeithlonrwydd ac a fydd modd cyflawni pob 
un ohonynt.  Dywedodd swyddogion eu bod yn hyderus, mae amser wedi ei dreulio 
yn ei weithio drwodd er enghraifft mewn perthynas â gwarcheidwaid arbennig - sydd 
bron cystal â mabwysiadu a Tŷ Storrie a gallu darparu llawer mwy o nosweithiau 
gwely. 
  
Gofynnodd y Pwyllgor am wybodaeth mewn perthynas â'r model oedolion dibynadwy 
newydd ac ai rhan o hynny oedd recriwtio staff heb gymwysterau er mwyn rhyddhau 
amser gweithwyr cymdeithasol gan fod anawsterau wrth recriwtio ymarferwyr gofal 
cymdeithasol newydd.  Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod yr anawsterau o ran 
recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol yn broblem genedlaethol, mae 
Llywodraeth Cymru yn cael eu gwthio i greu'r fframwaith dilyniant, cyflog ac amodau 
fel ei fod yn fwy apelgar. Byddai'n staff newydd, nid dim ond symud staff o gwmpas.  
Mae'n rhan annatod o gynllun recriwtio a chadw llawer mwy.   
  
Gofynnodd yr aelodau am y gweithgareddau cynyddol i blant sy'n derbyn gofal a'r 
rhai ar gyrion gofal; mae'n bwysig gwneud y defnydd gorau o'r arian, yn enwedig i 
gynnal lleoliadau a sicrhau bod pobl ifanc yn cael y canlyniadau gorau.   
  
Gofynnwyd i swyddogion a oedd, o ystyried yr ystod o bwysau a newidiadau sy'n 
cael eu gwneud o ran sut mae'r gwasanaeth yn gweithredu, a oedd y dyraniad 
cymorth refeniw ychwanegol o £9.7m yn bodloni disgwyliadau.  Rhoddwyd gwybod i'r 
Aelodau bod yr arian ychwanegol bellach yn caniatáu buddsoddi mewn atal; am y tro 
cyntaf mae'r gwasanaeth yn dechrau edrych ar fodelu ariannol go iawn a chymryd 
arian o un ardal a buddsoddi mewn un arall.   
  
Cyfeiriodd yr aelodau at gynnig arbedion effeithlonrwydd y gyfarwyddiaeth ac yn 
benodol y defnydd o Dŷ Storrie i gefnogi pecynnau pwrpasol.  Holodd yr aelodau 
gost hynny ac o ble y daw'r gefnogaeth ychwanegol. Rhoddwyd gwybod i'r aelodau 
nad, yn hanesyddol, oedd Tŷ Storrie erioed mewn meddiant llawn, felly mae'n 
ymwneud â lleihau'r gost sydd gennym.  Eglurodd y Cyfarwyddwr eu bod yn ceisio ei 
ddefnyddio mewn ffordd llawer mwy hyblyg, felly efallai y bydd rhai teuluoedd yn 
gwerthfawrogi ychydig o seibiant yn ystod amser te.  Mae'n ymwneud â meddwl yn 
llawer mwy creadigol a hyblyg a gwneud gwell defnydd o'n hadnoddau. Felly o ran y 
gost am hynny maen nhw wedi cynyddu; mae rheolwr newydd; bu cynnydd yn lefelau 
staffio; ac rydyn ni newydd fynd allan i ymgynghoriad ynghylch newid y shifftiau, i'w 
gwneud yn fwy cyfeillgar i deuluoedd, i'r defnyddwyr gwasanaeth ac i'r rhai sy'n 
gweithio yno a oedd eisiau newid eu patrymau sifftiau.  



  
Holodd yr Aelodau beth yn union yw model gweithio'r ardal a sut y bydd integreiddio'r 
timau CAD o fewn y model hwn yn gweithio.  Eglurwyd bod gweithio yn yr ardal, wrth 
ddelio â phlant ag anableddau ac anghenion iechyd cymhleth, yn ymwneud â 
darparu gwasanaethau o fewn ein hardaloedd, i wneud gwell defnydd o'r hyn sy'n 
digwydd yn eu cymunedau yn hytrach na thalu am wasanaethau yn unig; er 
enghraifft ysgolion, gwasanaethau iechyd a'r sector nid-er-elw.  
  
Cyfeiriodd yr aelodau at y gwahaniaeth o 20% mewn plant sy'n derbyn gofal mewn 
lleoliadau yng Nghaerdydd a'r rhai sydd o fewn awdurdodau cyfagos - y tu allan i 
blant y sir a holi a oedd hynny'n gyfartaledd cenedlaethol.  Dywedodd y Cyfarwyddwr 
ei bod yn anoddach yng Nghaerdydd gan fod llai o ddarparwyr yn fodlon dod i 
sefydlu yng Nghaerdydd gan ei fod yn ddrytach.  Mae cynllun uwch ar waith i ddod â 
phlant yn ôl i Gaerdydd oherwydd bod y Cyngor yn creu ei ddarpariaeth ei hun; 
Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd gydag addysg ac iechyd i sicrhau bod y ddarpariaeth 
gywir mewn mannau oherwydd bod gan y plant anghenion cymhleth ac nid yw mor 
syml â symud tŷ. 
  
Holodd yr aelodau hefyd, wrth edrych ar DPAau 127 a 128 y targed newydd o 60, 
beth oedd rhif y garfan.  Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau y byddai hynny'n cael ei roi 
yn y llythyr.   
  
Holodd yr aelodau am gadw targedau gweithwyr cymdeithasol, 24% yw'r targed 
blaenorol erbyn hyn oedd 18%.  Mae'r targed bellach wedi'i osod i fod yn fwy hylaw.   
  
Addysg a Dysgu Gydol Oes  
  
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet dros Addysg; Melanie Godfrey, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes; 
Deborah Driffield, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant; Richard Portas, Cyfarwyddwr 
Rhaglen, Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion; Suzanne Scarlett, Rheolwr Gweithredol, 
Partneriaethau, Perfformiad, Addysg a Dysgu Gydol Oes; a Neil Hardee, Pennaeth 
Gwasanaethau i Ysgolion, i'r cyfarfod. 
  
Gwnaeth y Cynghorydd Merry ddatganiad lle cyfeiriodd at y themâu a gynhwysir yn y 
Cynllun Corfforaethol, megis dod yn Ddinas sy'n Dda i Blant, cefnogi adferiad addysg 
ar ôl y pandemig a pharhau i gyflawni gweledigaeth Caerdydd 2030 ar gyfer addysg 
a dysgu; a'r cyllid ychwanegol o £25 miliwn yn mynd i gyllidebau ysgolion 
dirprwyedig.   
  
Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn cwestiynau ac i wneud sylwadau; mae’r drafodaeth 
wedi’i chrynhoi fel a ganlyn: 
  
Holodd yr aelodau y goblygiadau a allai godi pe bai'r dyfarniad cyflog yn uwch na 6%. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod nifer o bethau anhysbys ar hyn o bryd, fodd bynnag, 
mae croeso i'r gyllideb setliad uwch ar gyfer addysg.  Mae'n cael ei lwytho ymlaen 
llaw ac mae'n gymorth ariannol a fydd yn mynd i mewn i'r system addysg. Gan 
gyfeirio at y dyfarniad cyflog o 6% os oes unrhyw beth ychwanegol i'r hyn y cytunwyd 
arno gan Lywodraeth Cymru drwy ei thrafodaethau dros yr wythnosau neu'r misoedd 
nesaf yn glir, byddwn yn edrych ar Lywodraeth Cymru i wneud iawn am unrhyw 
ddiffyg. Dechreuodd ysgolion yng Nghaerdydd a ledled Cymru y flwyddyn ariannol 



hon mewn sefyllfa iach iawn, ond eu bod yn mynd i fwyta'n sylweddol yn y balansau 
hynny.  
  
Trafododd yr aelodau effaith enfawr y pandemig ar ffigurau presenoldeb a'r her a 
wynebir wrth gael plant yn ôl i'r ysgol. 
  
Gofynnodd yr Aelodau am yr asesiadau effaith ar gydraddoldeb (AEG) a gynhaliwyd 
cyn y cynnydd o 5% mewn prydau ysgol; gan gredu y bydd y cynnydd yn 
amhoblogaidd.  Dywedodd swyddogion bod gorwariant o £1.4m wedi bod ar brydau 
ysgol, hynny cyn i effaith y dyfarniad cyflog gael ei wybod.  Mae costau bwyd hefyd 
wedi codi 150%.  Mae'r Cyngor eleni yn cynnig aliniad cyllidebol ar gyfer prydau 
ysgol a fydd i bob pwrpas yn darparu lefel o gymhorthdal ar gyfer y gwasanaeth 
prydau ysgol nad yw yno ar hyn o bryd. Bydd AEG llawn nawr yn hysbys y cynnydd 
mewn prisiau, y bydd y cynnydd hwnnw'n cael ei liniaru drwy gyflwyno prydau ysgol 
am ddim cyffredinol i blant oed cynradd.  Nodir mai dim ond 67% o'r plant sy'n 
manteisio ar y pryd ysgol am ddim hwnnw yng Nghaerdydd ac mae hynny'n 
adlewyrchu ein darlun cenedlaethol.  Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad a yw 
Llywodraeth Cymru yn darparu'r arian ar gyfer y prydau ysgol am ddim neu a yw 
ysgolion yn darparu'r prydau bwyd ac yna'n ei adennill gan Lywodraeth Cymru.  
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau ei fod yn cael ei ddyrannu o fewn y Grant Cynnal 
Refeniw, cyn y pandemig roedd 11,000 o blant yn gymwys i gael prydau ysgol ffi, a 
oedd wedi codi i 16,500 erbyn diwedd y pandemig.  Cynyddwyd yr RSG i adlewyrchu 
hynny.  
  
Mewn perthynas â'r cynnydd mewn prisiau yn Nhŷ Storrie, holodd yr Aelodau a oedd 
y cynnydd fesul plentyn ac a oedd unrhyw gymorth ar gael i rieni i sicrhau y gall plant 
fynd yno.  Rhoddwyd gwybod i'r aelodau, fel prydau ysgol am ddim a'r gwasanaeth 
cerdd, eu bod i gyd yn cael eu masnachu mewn addysg.  Yn y flwyddyn ariannol hon, 
nid oes unrhyw gymhorthdal gan y cyngor ar gyfer unrhyw un o'r gwasanaethau 
hynny, felly mae'n rhaid derbyn yr incwm cyfatebol beth bynnag mae'n ei gostio.   
Mae'r cynnydd yn angenrheidiol.   
  
Roedd yr Aelodau'n falch o weld y cynnydd yn y gyllideb addysg gan nodi'r angen i 
unioni'r cydbwysedd a newid sylw polisi cyllido i genedlaethau iau ar ôl y pandemig, 
fel arall ni fydd adferiad. Nododd yr Aelodau fod cyllideb ysgolion yn cael ei diogelu 
rhag arbedion effeithlonrwydd a holwyd a yw hynny'n golygu bod y Cabinet yn teimlo 
nad oes gwastraff o gwbl yn y maes hwn, oherwydd roedd rhai o'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad yn awgrymu nad oedd hynny'n wir.  Nododd yr Aelod Cabinet mai'r 
hyn sy'n ofynnol yw bod yr arian sy'n cael ei roi mewn addysg yn fuddiol i blant a 
phobl ifanc sy'n mynd trwy'r ysgol. Rhaid i ysgolion barhau i edrych ar yr hyn y maent 
yn ei wneud a sut y gallant ei wneud yn y modd mwyaf effeithlon.   Dywedodd 
swyddogion hefyd fod 127 o ysgolion, bydd pob ysgol, ar y 1af o Ebrill, yn derbyn 
cyllideb ddirprwyedig.  Bydd y gyllideb ddirprwyedig honno, ar y 1 Ebrill 23, yn 
cyfangu tua 290 miliwn o bunnoedd.  Mae gan bob ysgol unigol y cyfrifoldeb a'r 
pwerau dirprwyedig i bennu eu cyllidebau eu hunain.  Bydd pob un o'r 127 o ysgolion 
yn gwneud penderfyniadau gwahanol.  Mae'n bwysig nodi bod gwahaniaeth rhwng a 
allai ysgolion ddod o hyd i effeithlonrwydd ac anghenion ei disgyblion ac anghenion 
ei disgyblion ac anghenion pobl ifanc, yn enwedig dod allan o Covid. Mae plant a 
phobl ifanc wedi talu pris uchel dros y blynyddoedd diwethaf o ran yr effaith ar eu 
haddysg. 
  
Gwasanaethau Ieuenctid, Gwasanaethau Chwarae ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc 



  
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Peter Bradbury, Aelod Cabinet ar faterion 
Trechu Tlodi a Chefnogi Pobl Ifanc; Melanie Godfrey, Cyfarwyddwr, Addysg a Dysgu 
Gydol Oes, Suzanne Scarlett, Rheolwr Gweithredol, Partneriaethau, Perfformiad, 
Addysg a Dysgu Gydol Oes; Steve Morris, Rheolwr Gweithredol, Chwaraeon, 
Hamdden a Datblygu, Datblygu Economaidd, a Sarah Stork, Rheolwr Gwasanaethau 
Cleientiaid Hamdden, Datblygu Economaidd, i'r cyfarfod. 
  
Gwnaeth y Cynghorydd Bradbury ddatganiad, lle amlinellodd yr ymrwymiadau 
allweddol yn y cynllun Corfforaethol.  Mae'r Gyllideb Ieuenctid wedi cynyddu 
£125,000, mae'r gyllideb graidd wedi aros yr un fath; mae'r cyllid MGA wedi cynyddu 
£125,000, mae'r cyllid ffyniant a rennir wedi cynyddu £125,000, ond mae £125,000 
wedi'i golli drwy'r gronfa gymdeithasol.  Mewn gwasanaethau chwarae mae un 
arbediad o £57,000 wedi bod - mae'n arbediad effeithlonrwydd a fydd yn cael ei 
ddisodli gan gyllid grant.   
  
Holodd yr Aelodau y cynlluniau ar gyfer ehangu'r cyfleusterau ar gyfer pobl ifanc, yn 
enwedig pobl ifanc agored i niwed lle mae'r sefyllfa economaidd yn anodd.  Ar hyn o 
bryd mae adolygiad yn cael ei gynnal o'r holl gyfleusterau sydd ar gael drwy'r ddinas 
ac yn ceisio creu cysylltiadau gydag ysgolion; mentoriaid ieuenctid sy'n mynd i mewn 
i ysgolion; a gweithio gyda phartneriaid i gynnal gweithgareddau sydd wedi'u teilwra 
tuag at wasanaethau ieuenctid traddodiadol a all greu'r cysylltiad priodol rhwng 
addysg a'r gwasanaeth ieuenctid.  Mae pobl ifanc hefyd yn cael eu canfasio am yr 
hyn maen nhw ei eisiau a'r cysylltiadau y gellir eu creu i'w helpu i wneud y 
dewisiadau cywir mewn bywyd ac nid ydynt yn agored i'r llwybrau tywyll y gellir eu 
cymryd.  Mae menter newydd hefyd 'Pasbort i'r Ddinas' a fydd yn ein galluogi i nodi 
unrhyw grwpiau o blant a phobl ifanc a allai golli cyfleoedd, yna gellir eu targedu a'u 
galluogi i gael mynediad at weithgareddau am ddim ac wedi hynny eu cynnwys 
mewn rhaglen ehangach o weithgarwch.   
  
Cyfeiriodd yr aelodau at gronfa gyffredinol cronfeydd wrth gefn wedi'i chlustnodi a'r 
ffaith bod y swm ar gyfer gwasanaethau ieuenctid wedi gostwng gan dros chwarter ar 
gyfer y flwyddyn nesaf, a gofynnodd a oedd hynny oherwydd bod y swm yn y 
flwyddyn ariannol hon i'r flwyddyn nesaf eisoes wedi'i wario neu pe bai wedi'i 
ailddyrannu i feysydd eraill o wariant. 
  
Dywedodd yr Aelod Cabinet y bu ailddyrannu cyllid drwy'r gronfa ffyniant gyffredin 
wrth i gronfa gymdeithasol Ewrop ddod i ben. Mae cynnydd o £125,000 ac mae'r 
gronfa ffyniant gyffredin yn cael ei gwarantu am ddwy flynedd.  Dywedodd 
swyddogion fod cyllidebau'r gwasanaeth ieuenctid ar gyfer y flwyddyn nesaf yn 
ddigonol er mwyn diwallu'r anghenion sy'n cael eu trin ar hyn o bryd.   
Mae cyfleoedd hefyd yn cael eu harchwilio i greu mwy o weithgareddau a chynnig 
gwaith ieuenctid i bobl ifanc drwy gydweithio.  Mae'r gronfa ffyniant gyffredin wedi ein 
galluogi i barhau ar y lefel a gawsom y llynedd gydag ychydig yn ychwanegol.   
  
Trafododd yr Aelodau ffigyrau'r gyllideb ar hyn o bryd, a'r rhai o 2015 ac roeddent yn 
teimlo ei bod yn bwysig symud i ffwrdd o edrych ar grantiau ac edrych ar gael arian i'r 
gyllideb graidd fel y gallwn edrych ar dwf a datblygiad cynaliadwy. Mae hynny'n her.   
  
Dywedodd swyddogion fod Llywodraeth Cymru newydd sefydlu pum grŵp gorchwyl a 
gorffen i edrych ar Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru ac ariannu gwaith ieuenctid 



yng Nghymru. Rydym yn gwylio gyda diddordeb ac yn cymryd rhan yn rhai o'r 
grwpiau gorchwyl a gorffen hynny. 
  
Cyfeiriodd yr Aelodau swyddogion at arbedion effeithlonrwydd y gyllideb addysg a'r 
cyfeiriad at arbed £40,000 drwy alinio cyllideb y Gwasanaeth Ieuenctid, Addewid 
Caerdydd a'r timau dinasoedd sy'n gyfeillgar i blant a chynyddu'r defnydd o 
ffynonellau cyllid allanol.  Holodd yr Aelodau yn yr amgylchiadau hyn beth mae 
cyllidebau alinio yn ei olygu mewn gwirionedd.  Dywedodd swyddogion, er bod gan y 
tri maes hynny eu hunaniaeth unigryw eu hunain, mae ganddynt rai meysydd gwaith 
sy'n ategu ei gilydd, a nawr mae'n bwysig sicrhau bod y tri maes gwasanaeth hynny'n 
cydweithio'n effeithiol i gael mwy o werth am arian allan o'r tri maes cyfunol.  
  
Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth am Hyb Canol y Ddinas a lle dywedwyd ei bod 
yn eistedd o fewn portffolio gwahanol yn y Cynllun Corfforaethol, fodd bynnag, bu 
cais i gyfrannu.   
  
Gofynnodd yr Aelodau am rai manylion mewn perthynas â'r adolygiad i wasanaethau 
chwarae a dywedwyd wrthynt ei fod yn rhan o'r adolygiad cyffredinol, mae'n debygol 
o symud cyfarwyddiaeth i Gymunedau.  Dylai Gwasanaethau Chwarae ac Ieuenctid 
weithio gyda'i gilydd fel y dylai Chwarae ac Addysg, ond mae cyfranogiad cymunedol 
cryf yn enwedig mewn perthynas â chyngor; mae synergedd agosach a gafodd ei 
wireddu.   
  
PENDERFYNWYD:  
  
Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y Pwyllgor yn mynegi eu 
sylwadau a'u harsylwadau a gasglwyd yn ystod y ffordd ymlaen.   
 
51 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys. 
 
52 :   Y FFORDD YMLAEN  
 
Trafododd yr Aelodau’r wybodaeth a dderbyniwyd gan nodi nifer o broblemau y 
cytunai’r Cadeirydd fyddai’n cael eu cynnwys yn y llythyrau fyddai’n cael eu hanfon, 
ar ran y Pwyllgor, at yr Aelodau Cabinet a’r Swyddogion perthnasol. 
 
53 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ddydd Llun 20 Mawrth 2023 am 5.00pm. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.15 pm 
 


